



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ระลอกที่ ๒ ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดเปิดเรียนในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และให้โรงเรียนเตรียมการมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในโรงเรียน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการอำนวยการ**

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ร่วมปรึกษาหารือวางแผนให้ข้อเสนอแนะกำกับติดตามแก้ไขปัญหาการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

**คณะกรรมการดำเนินงาน**

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายประสพชัย แม่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจิตริย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวาริ	ครู	กรรมการ

นางสาวอริยา กันทะวงศ์	ครู	กรรมการ
นายฉัตรดาว ฉันทะ	ครู	กรรมการ
นางสาวอาทิตญา นาคกลิ่น	ครู	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น	ครูผู้ช่วย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ดำเนินการตามข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
๒. จัดเตรียมมาตรการสถานที่ป้ายเตือนป้ายมาตรการต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการเปิดเรียน
๓. ประชาสัมพันธ์ กำกับ ดูแลควบคุมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างใกล้ชิด หากมีเหตุหรือปัญหาในการแพร่ระบาด ให้แจ้งผู้อำนวยการทราบทันที
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”